

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Viwaseen.2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại không được để chuông; cổ đông có thể nói chuyện điện thoại bên ngoài phòng Đại hội.

II/ Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giờ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III/ Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3- Thẻ lệ biểu quyết: Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

IV/ Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.